

Chung sức xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp



Vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật tuần cuối tháng, đông đảo nhân dân huyện Quỳnh Phụ tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", những năm qua, công tác vệ sinh môi trường luôn được các địa phương huyện Quỳnh Phụ quan tâm. Đặc biệt, từ năm 2023 công tác vệ sinh môi trường đã trở thành phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, được người dân tích cực hưởng ứng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Công tác vệ sinh môi trường luôn được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Thực tế, trước đây công tác này được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, song hoạt động vẫn còn mang tính tự phát là chủ yếu. Tại một số nơi vẫn còn để tình trạng cỏ dại mọc tràn lan, rác thải bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường. Để việc tổng vệ sinh môi trường trở thành công việc thường xuyên, liên tục, sâu rộng và đồng bộ trong toàn huyện, ngày 26/10/2023,

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 686 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xem đây như công việc của gia đình. Nhờ đó mà khu dân cư chúng tôi lúc nào cũng khang trang, sạch đẹp, tuyến đường nào cũng rực rỡ sắc hoa. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Đảng ủy thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề về việc triển khai bảo đảm vệ sinh môi trường. Đề nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường... trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng chi bộ, đoàn thể, trường học và coi đây

là tiêu chí để bình xét đánh giá thi đua.

Để công tác vệ sinh môi trường đi vào chiều sâu, cùng với tuyên truyền, vận động, Thường trực Huyện ủy giao MTTQ huyện giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện và xã, thị trấn cũng như các bộ phận chuyên môn của huyện phụ trách địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để triển khai hiệu quả. Đặc biệt, năm 2024 huyện ban hành cơ chế hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 30 triệu đồng và 5 máy cắt cỏ giao cho các đoàn thể để thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các địa phương trong huyện. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Sau một thời gian thực hiện văn bản của huyện về bảo đảm vệ sinh môi trường, MTTQ cùng với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành trong huyện tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây, cỏ dại ven đường, khu trung tâm trên địa bàn các xã, thị trấn, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận. Nhiều tuyến đường được lắp điện chiếu sáng, điện trang trí, các pa nô, khẩu hiệu được kẻ vẽ mới, thiết kế đẹp, hiện đại; hệ thống cây xanh được quy hoạch, trồng mới; nhà ở dân cư, lòng, lề đường được chỉnh trang, nâng cấp đã mang lại diện mạo mới, sức sống mới.

NGUYỄN CƯỜNG

Gieo cấy hơn 4 sào lúa xuân, những ngày qua, ông Ngô Duy Học, tổ dân phố Bao Trinh, thị trấn Diêm Điền vài ba ngày lại ra đồng kiểm tra lúa xuân của gia đình. Theo kinh nghiệm của lão nông này, thời kỳ lúa đẻ nhánh, chuyển sang đứng cái làm đồng nếu gặp điều kiện thời tiết ẩm u, độ ẩm không khí cao rất dễ phát sinh sâu bệnh gây hại. Nếu không chủ động các biện pháp phòng, trừ kịp thời, để sâu bệnh lan ra diện rộng thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lúa.

Hiện nay, hơn 11.000ha lúa xuân của huyện Thái Thụy trong thời kỳ đẻ nhánh rõ đến cuối đẻ nhánh, một số diện tích trà sớm ở giai đoạn phân hóa đồng. Trong điều kiện thời tiết ẩm u, thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên các giống lúa như nếp, TBR225, BC15..., một số diện tích đã xuất hiện các khóm lùn lụi, nhiều vết bệnh mới, vết bệnh cấp tính đang phát triển có khả năng lây nhiễm cao. Trong khi đó, theo dự báo trong những ngày tới thời tiết tiếp tục có mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao là thời điểm trùng với giai đoạn cây lúa mẫn cảm nhất với bệnh đạo ôn, bệnh có nguy cơ lan rộng và gây hại nặng làm ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân nếu không có biện pháp phòng, trừ hiệu quả, kịp thời. Ngành nông nghiệp huyện tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo vệ lúa: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; tranh thủ thời tiết tạnh ráo, dùng thuốc đặc hiệu phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lá, giữ mực nước đồng thường xuyên trên mặt ruộng. Tuyệt đối không sử dụng phân bón lá có chứa nhiều đạm, chất kích thích sinh trưởng, không bón đạm đơn cho những diện tích lúa đang bị nhiễm bệnh đạo ôn vì sẽ làm cho lá lúa mềm mòng, bệnh đạo ôn phát sinh gây hại mạnh hơn và khi phòng, trừ sẽ khó khăn hơn.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn,

THÁI THUY Bảo vệ lúa và cây màu xuân

Xác định vụ xuân là vụ chủ lực quyết định kết quả sản xuất trong năm, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nông dân các địa phương huyện Thái Thụy tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu, hướng tới vụ xuân thắng lợi.

nông dân trong huyện tập trung cao các điều kiện cho sản xuất. Cùng với chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân, bà con chủ trọng chăm sóc cho cây màu. Có mặt tại cánh đồng màu xã Thái Nguyên huyện Thái Thụy đang chuẩn bị ra hoa đậu củ, bà Bùi Thị Nguyên cho biết: Tôi trồng gần 4 sào lạc. Để cây lạc sinh trưởng, phát triển tốt, tập trung ra hoa đậu củ nhiều hơn, tôi bón phân củ quả, không bón đạm đơn. Giá hiện là 50.000 - 53.000 đồng/kg lạc khô, năm nay được giá nhất, chúng tôi rất phấn khởi.

Với năng suất và giá cả hiện nay, người dân rất hào hứng, loại 1 là 13.000 đồng/kg, loại 2 là 10.000 đồng/kg. Tôi đây tôi tiếp tục thu cây đậu, xen canh với cây ớt, giúp tiết kiệm quỹ đất, tăng thu nhập gia đình. Với thời gian trồng ngắn, giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ, sản xuất cây màu xuân, hè đang được nhiều địa phương chú ý mạnh, mở rộng diện tích. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: Năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng cây màu hè gần 1.700ha, trong đó dưa các loại 500ha gồm: dưa hấu, dưa lê, dưa hồng, dưa chuột, còn lại trồng đậu để lấy hạt. Ngành nông nghiệp huyện chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở hướng dẫn nông dân tận dụng tối đa quỹ đất để trồng cây màu hè; mở rộng diện tích cây màu hè xen trên đất hai lúa, áp

dùng biện pháp kỹ thuật làm bầu cây con để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cây trồng sinh trưởng phát triển; thời vụ kết thúc trong tháng 5. Hiện cây màu đã trồng đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày qua mưa ẩm kéo dài, độ ẩm không khí cao, nên các đối tượng sâu bệnh phát triển khá mạnh. Trên các cây con thường bị bệnh lở cổ rễ, cây họ bầu bí như dưa chuột, dưa hấu, dưa lê xuất hiện bệnh phấn trắng, sương mai, cây lạc bị bệnh đốm lá, rỉ sắt, hay bệnh thán thư trên cây ớt. Để bảo vệ cây trồng, trong quá trình chăm sóc, nông dân cần hạn chế tưới, bón phân đạm, phun chất kích thích sinh trưởng; thường xuyên thăm đồng kiểm tra phát hiện các đối tượng gây bệnh để có các biện pháp phòng, trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

LÊ LAN
(Đài TTTH Thái Thụy)



Nông dân xã Thái Nguyên (Thái Thụy) chăm sóc lạc.

Cần bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển tại khu du lịch sinh thái Cồn Vành

Cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 35km, khu du lịch sinh thái Cồn Vành có bãi cát tự nhiên trải dài, bằng phẳng là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại đây có hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng. Việc lượng du khách tăng cao đột biến vào dịp nghỉ lễ đã gây ra không ít áp lực, khó khăn cho lực lượng chức năng, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, nhất là phòng tránh tai nạn đuối nước cho du khách khi tắm biển.

Mặc dù vào các dịp nghỉ lễ, công tác bảo đảm an toàn cứu hộ, cứu nạn cho du khách luôn được các cấp, ngành chức năng huyện, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành quan tâm nhưng vẫn có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Gần đây nhất, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2023, tại khu vực bãi biển Cồn Vành một học sinh lớp 9 đi tắm biển không may bị đuối nước và tử vong. Theo ông Tô Mạnh Biên, Trưởng ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành: Để bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống rủi ro đuối

khách, người dân phải đề phòng các tình huống xấu có thể phát sinh. Về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, Ban đã tổ chức các đợt tổng vệ sinh trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tổ chức họp các hộ kinh doanh triển khai các nhiệm vụ công tác vệ sinh các hộ chủ động thu gom và vận chuyển rác thải của gia đình chôn lấp bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu du lịch. Do có lượng lớn du khách về khu du lịch sinh thái Cồn Vành trong các dịp nghỉ nên để bảo đảm cho công tác cứu

hộ, cứu nạn, Ban cũng đề nghị UBND huyện xem xét có chỉ đạo các ban, ngành chức năng trung ương lực lượng dân quân biển của một số xã lân cận phối hợp cùng lực lượng của đơn vị và lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cùng nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ngoài bãi biển thì vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hàng năm, tình trạng ùn tắc giao thông thường diễn ra, nhất là tại quãng đường khoảng 2km đoạn cuối đường tỉnh 221A trước khi ra bãi biển Cồn Vành. Trung tá Phạm Đình Thăng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Do lượng lớn du khách đổ về khu du lịch sinh thái Cồn Vành trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên đường tỉnh 221A dẫn ra bãi biển Cồn Vành nhiều lúc bị tắc nghẽn. Để bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, vào các ngày nghỉ lễ sắp tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ phối hợp với công an các xã Nam Phú, Đồng Minh bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các trục đường dẫn vào các khu du lịch; chủ động lên phương án chống ùn tắc giao thông; tăng cường quân số trực, phối hợp lực lượng chức năng để xử lý các tình huống trong kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, đơn vị quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành, người dân, du khách cần nâng cao ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và người thân, đặc biệt là trẻ em khi tắm biển phải có sự giám sát, quản lý sát sao của người lớn. Điều này là quan trọng nhất để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.



Cồn Vành thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, tắm biển vào dịp nghỉ lễ.

TRẦN TUẤN

NHỮNG LƯU Ý ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI TẮM BIỂN

- Không tắm khi biển có sóng lớn
- Không tắm khi sức khỏe không tốt
- Tuyệt đối tuân thủ biển cảnh báo
- Chọn phao/áo phao phù hợp
- Khởi động trước khi xuống nước
- Không nên bơi một mình, để phòng dồng chày xa bờ
- Không bơi, tắm gần nơi vách đá, cầu cảng, trụ cột
- Lên bờ ngay khi thấy cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, ớn lạnh, ngứa, đau bụng,...
- Nên tắm biển trước 9h hoặc sau 15h, mang theo khăn tắm, kính bơi, kem chống nắng, mũ rộng vành

© TTXVN
https://infographics.vn